



สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.)

โทร.02-5219140-7 www.onwr.go.th

14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.

สทช.เตรียมความพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวน รองรับ ท่วม-แล้ง



สภาพอากาศ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตอน. ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตอน. ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนัก บางแห่ง ในวันที่ 15 - 16 ต.ค.62 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ และภาค ตอน. อุณหภูมิจะลดลง ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (มม.) มีฝนตกหนัก บริเวณ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ (84) อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (81) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (63) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (60)



สถานการณ์แม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ยกเว้นภาคเหนือระดับน้ำน้อยถึงปานกลาง

แม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ยกเว้นในภาคเหนือระดับน้ำน้อยถึงปานกลาง โดยตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.นี้จนถึงสิ้นเดือน คาดการณ์จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคใต้ อาจส่งผลให้สถานการณ์น้ำ ล้นตลิ่งและท่วมขังได้ สทช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

แม่น้ำโขง ขณะนี้ปริมาณน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คาดการณ์ระดับน้ำในอีก 1-3 วันข้างหน้า จ.เชียงราย จ.เลย จ.หนองคาย และจ.นครพนม ระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ส่วน จ.นครพนม จ.มุกดาหาร ระดับ น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.11 - 0.12 เมตร

คุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา (อ.เมือง จ.ปทุมธานี) น้ำพอง (อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น) ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง แม่น้ำเจ้าพระยา (อ.เมือง จ.นนทบุรี) ทำจีน (อ.นครชัยศรี) บางปะกง (อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) มีค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน



ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 54,229 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 66) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง

แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด 1 แห่ง นฤปดินทรจินดา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 26 แห่ง เฝ้าระวังน้ำน้อย 6 แห่ง (แม่กวง ทับเสลา กระเสียว อุบลรัตน์ ลำพระเพลิง ลำนางรอง) แหล่งน้ำขนาดกลาง 354 แห่ง มีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด 51 แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 27 แห่ง เฝ้าระวังน้ำน้อย 50 แห่ง สทช. ขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด ส่วนในภาคเหนือ กลาง และ ตอน. ควรเก็บสำรองน้ำให้มากที่สุด



การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มเจ้าพระยา ซี- มูล และภาคตะวันออก

ลุ่มเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำใช้การรวม 5,441 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำสำรองต้นฤดูแล้ง 5,311 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำซี- มูล 8 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำใช้การรวม 2,006 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำสำรองต้นฤดูแล้ง 1,886 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มภาคตะวันออก 6 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำใช้การรวม 818 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำสำรองต้นฤดูแล้ง 786 ล้าน ลบ.ม.



เฝ้าระวังน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม ไม่มีสถานการณ์แจ้งเตือน

พื้นที่ประสบอุทกภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน พื้นฟูระบบสาธารณูปโภค จ.อุบลราชธานี



สทช.เตรียมความพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวน

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากบริเวณความกด อากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค.62 ทำให้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดลง ส่วน ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สทช.ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 7 มาตรการ เตรียมการรับน้ำหลากในภาคใต้ สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง เตรียมความพร้อมสำหรับฤดูแล้ง โดยประเมินน้ำต้นทุน ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จัดทำแผนการจัดสรรน้ำและ แผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสม

